

# THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: **Hoàn thiện việc công bố thông tin trên báo cáo tài chính giữa niên độ tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam**

Chuyên ngành: **Kế toán**

Mã số: **9.34.03.01**

NCS: **Phạm Phương Anh**

Công bố thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC) giữa niên độ ngày càng được các đối tượng sử dụng thông tin quan tâm do báo cáo này cung cấp những thông tin chính thống từ doanh nghiệp một cách kịp thời hơn so với các BCTC năm. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, luận án **“Hoàn thiện việc công bố thông tin trên báo cáo tài chính giữa niên độ tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”** đã nghiên cứu và rút ra những kết luận cơ bản sau đây:

*Một là*, hệ thống hóa và làm rõ thêm lý luận về công bố thông tin trên BCTC và BCTC giữa niên độ. Thông qua việc phân tích một số quan điểm về khái niệm, vai trò và các nội dung được công bố của BCTC giữa niên độ từ các tài liệu trong và ngoài nước, tác giả đã đưa ra ý kiến của mình về tầm quan trọng và các nội dung quan trọng cần công bố trên BCTC giữa niên độ nhằm đáp ứng yêu cầu từ các đối tượng sử dụng thông tin.

*Hai là*, luận án trình bày và phân tích các lý thuyết nền tảng liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng tới việc công bố thông tin trên BCTC trong các doanh nghiệp từ một số các công trình nghiên cứu trước và thực hiện khảo sát lấy ý kiến từ các chuyên gia để xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin trên BCTC giữa niên độ tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.

*Ba là*, luận án đã khảo sát khoảng 880 BCTC giữa niên độ đến từ 55 doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn từ quý I năm 2018 đến quý IV năm 2021 làm mẫu nghiên cứu. Áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng, luận án phân tích thực trạng việc công bố thông tin trên BCTC giữa niên độ của các doanh nghiệp niêm yết trong giai đoạn hiện nay và các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin đó. Từ

đó, luận án đưa ra nhận xét về những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của các hạn chế này. Các phân tích đều được chứng minh thông qua số liệu và tài liệu tin cậy.

*Bốn là*, luận án đã trình bày và phân tích định hướng phát triển của TTCK trong thời gian tới, yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện công bố thông tin trên BCTC giữa niên độ tại các doanh nghiệp niêm yết. Qua đó luận án trình bày 8 kiến nghị thuộc 02 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện việc công bố thông tin trên BCTC giữa niên độ tại các công ty niêm yết. Nhóm giải pháp hoàn thiện mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết đưa ra hai giải pháp là nâng cao mức độ tuân thủ về thời hạn công bố thông tin và nâng cao mức độ đồng đều về nội dung thông tin được công bố trên BCTC giữa niên độ tại các công ty niêm yết. Nhóm giải pháp hoàn thiện các nội dung công bố trên BCTC giữa niên độ của các công ty niêm yết đưa ra sáu nội dung bao gồm: Thông tin về những thay đổi trong ước tính kế toán hoặc chính sách kế toán mà doanh nghiệp áp dụng; Thông tin liên quan đến hoạt động liên tục và giá trị bị suy giảm trong kỳ; Thông tin về ảnh hưởng của tính thời vụ và các thay đổi lớn trong kết quả kinh doanh; Thông tin về báo cáo bộ phận; Thông tin về các bên liên quan và các thông tin công bố tự nguyện.

*Năm là*, luận án đã phân tích rõ những điều kiện cần thiết đối với Nhà nước và các cơ quan quản lý, đối với các hiệu hội Kế toán-Kiểm toán, các cơ sở đào tạo kinh tế và về phía đối tượng sử dụng BCTC giữa niên độ.

*Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2023*

**Người hướng dẫn 1**

**Người hướng dẫn 2**

**Nghiên cứu sinh**

**PGS,TS. Ngô Thị Thu Hồng**

**TS. Thái Bá Công**

**Phạm Phương Anh**